

Số: 246/BC-UBND

Đoàn Kết, ngày 17 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác tuyên truyền, phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Tuyên truyền công tác PCCC và CNCH cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Đoàn Kết

Thực hiện Kế hoạch số 2522/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND huyện Thanh Miện về tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hộ gia đình trên địa bàn huyện Thanh Miện;

Thực hiện Kế hoạch số 1273/KH-BCĐ ngày 27/9/2023 của Ban chỉ đạo 138 huyện Thanh Miện về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng;

UBND xã - Ban chỉ đạo 138 - Công an xã Đoàn Kết xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp 02 nội dung trên tại các thôn và trường học.

I. TẠI CÁC THÔN, KHU DÂN CƯ

* Thời gian tổ chức Hội nghị tại các thôn: Từ ngày 06/10/2023 - 10/10/2023 (Các buổi tối)

* Số lượng hội nghị tuyên truyền: 05 hội nghị/05 thôn, với tổng số hơn 1.500 người dân tham dự trực tiếp.

* Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trực tiếp tại Hội nghị và phát trực tiếp trên hệ thống loa phát thanh của thôn.

* Nội dung tuyên truyền:

1. Tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do đồng chí Đinh Văn Trọng - Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Ban chỉ đạo 138 xã trực tiếp tuyên truyền. Nội dung chủ yếu tập trung vào: Các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay; Dấu hiệu nhận biết các hình thức lừa đảo; Biện pháp phòng tránh không bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo và hướng dẫn khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn nghi ngờ là lừa đảo.

2. Tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do đồng chí Đại úy Vũ Hồng Khanh - Trưởng Công an xã trực tiếp tuyên truyền. Nội dung chủ yếu tập trung vào: Các nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ; Biện pháp phòng chống cháy nổ; Cách xử lý dập tắt đám cháy và cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra; cách xử lý ban đầu khi phát hiện cháy nổ; cách sử dụng bình chữa cháy mini. Tuyên truyền thực hiện tổ liên gia về PCCC và trang bị bình chữa cháy mini tại các hộ gia đình. Tập huấn về xử lý tình huống khi có cháy xảy ra.

II. TUYÊN TRUYỀN TẠI TRƯỜNG HỌC

* Thời gian tổ chức tuyên truyền: Buổi sáng ngày 16/10/2023 tại Trường Trung học cơ sở xã Đoàn Kết.

* Số lượng người được tuyên truyền: 492 người (trong đó: 26 giáo viên; 466 học sinh).

* Hình thức tuyên truyền: Công an xã phối hợp với Đội cảnh sát giao thông - Công an huyện Thanh Miện trực tiếp tuyên truyền.

* Nội dung tuyên truyền - kết hợp:

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ (Đội cảnh sát giao thông - Công an Huyện).

- Tuyên truyền phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (Công an xã).

- Tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và thực hành (Công an xã).

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Kết thúc các Hội nghị và buổi tuyên truyền được nhân dân, giáo viên và học sinh đánh giá cao về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các bài tuyên truyền. Nhân dân trên địa bàn xã, giáo viên và học sinh trường THCS xã cơ bản nắm được các kiến thức để phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không mạng; Kiến thức về phòng cháy chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy và công tác cứu nạn cứu hộ khi có cháy, nổ xảy ra. Học sinh trường THCS cơ bản đã nắm được các biển báo giao thông, các quy định của Luật giao thông đường bộ và được trang bị kiến thức tham gia giao thông an toàn.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Tuyên truyền công tác PCCC và CNCH cho các hộ gia đình, cá nhân, học sinh trên địa bàn xã Đoàn Kết./.

Nơi nhận:

- UBND Huyện - BCD 138 Huyện;
- Công an huyện Thanh Miện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Luân